

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	สิเบเอกพินิจ ม่วงเกตุ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๒	นายไกรสร เมืองสุวรรณ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๓	นายบันลือศักดิ์ ศิริโสม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
๔	นายพลากร เครือโยอินตา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๕	นายอภิวัฒน์ ชัดสงคราม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๖	นางสาวจันทร์รัตน์ หอมแก่นจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
๗	นายชายน เมืองมา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
๘	นายสุวิทย์ ตีบเบชา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘
๙	นายมนัส ไพศาลรุ่งเรืองกิจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙
๑๐	นายด้าย ดวงมลิ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐
๑๑	นายรพีภัทร เปี้ยแลกู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสนั่น มาหล้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๒	นายอานน ไชยชนะ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๓	นายสิทธิชัย ภัคดีธนเกียรติ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๔	นายทวี แก้วนา	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๕	สิเบเอกวิรัตน์ สันแดง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ/เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๖	นางสาวเยาวรัตน์ ธงภักดี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	นายวรจักร วงศ์ลังกา	รองปลัดฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
๘	นางสาวอนัญญา ชาวลิ้แสน	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
๙	นางสาวชนัญชิตา ปิงยอง	นวก.ศึกษารักษาการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
๑๐	นางสาวชาลามา บุรณดิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒	นางสาวจุฑามาส นันตวิวงศ์	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓	นางเดือนฉาย สุประการ	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
๑๔	นางอัญชริการ์ จิตทาน	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงสา

ผู้มาประชุม	๑๑	คน
ผู้ไม่มาประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๔	คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มสมัยประชุม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๑ รับหลักการไปแล้ว ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อรับคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดทอนงบประมาณ โดยกำหนดวันรับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ชั้น ๒ และในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ,วาระที่ ๓ ขั้นการลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

๒. ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดโทรศัพท์หรือเปิดเป็นระบบสั่น เพื่อให้เกียรติที่ประชุมครับ

ในที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อความ คำพูด ประโยคไหนหรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุมฯ

มีการแก้ไขหน้าที่ ๒ คำว่า “สุภาน” เป็น “สุประการ”, เพิ่ม “ไม้หันอากาศ” ที่ข้อความ “อัญชริการ” เป็น “อัญชริการ”, หน้า ๑๑ แก้ไขตัวเลขเดิม “ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น “ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท”หน้าที่ ๑๗ แก้ไขข้อความ “กระผม” เป็น “ดิฉัน” และในที่ประชุมมีมติรับรอง ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔  
ประธานสภา

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เลขานุการสภา

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้นำเสนอข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอนำเสนอข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำ  
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่  
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการ  
เสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามารถระมัดระวัง ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปร  
ญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม  
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ  
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม  
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวข้องด้วยการ  
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการ  
สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน  
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ประธานสภา

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานการรับคำแปรญัตติและมติคณะกรรมการ  
แปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำได้มอบหมาย ครับ.

ประธานกรรมการฯ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ที่เคารพ และสมาชิกสภาอบต.  
ศรีคำผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายชายณ เมืองมา ประธานกรรมการแปรญัตติและ  
สมาชิกสภาอบต.ศรีคำหมู่ที่ ๗ ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำได้แต่งตั้ง  
และมอบหมายคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่านประกอบด้วย ตัวกระผมเอง ๒.  
นายไกรสร เมืองสุวรรณ กรรมการแปรญัตติและสมาชิกสภาอบต.๗ หมู่ที่ ๒ และ ๓.นาย  
อภิวัฒน์ ชัดสงคราม เลขานุการแปรญัตติและสมาชิกสภาอบต.๗ หมู่ที่ ๔ ให้รับคำแปร  
ญัตติจากสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

/เวลา...

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ชั้น ๒ นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหาร อบต.ศรีคำ ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด ต่อมาทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการนัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาร่างฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยเห็นร่วมกันว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดทำถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมาย แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและหน่วยเหนือขึ้นไป ตลอดจนสนองต่อความต้องการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอนำเรียนต่อประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ...

ประธานสภาฯ

จากการที่ประธานกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานการรับคำแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ มาแล้วนั้น ไม่มีสมาชิกสภาอบต.ศรีคำและผู้บริหารเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับความละเอียดทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้จัดทำหนังสือส่งให้กับทางสมาชิกสภาอบต.ศรีคำทราบไปแล้วเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ลำดับต่อไปจึงขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯท่านใดรับทราบรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าให้คงไว้ตามร่างฯเดิม ขอได้โปรดยกมือครับ.

มติที่ประชุมฯ

รับทราบรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าให้คงไว้ตามร่างฯเดิม จำนวน ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ชั้นการแปรญัตติ)

ประธานสภาฯ

ในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหรือผู้บริหารฯท่านใดเสนอคำขอแปรญัตติ และทางคณะกรรมการแปรญัตติฯได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่า ให้คงไว้ตามร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำเสนอญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อสภาฯ และได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แห่งนี้ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้นในวาระที่ ๒ ชั้นการแปรญัตติ กระผมจึงขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอได้โปรดยกมือครับ.

มติในที่ประชุมฯ

เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๐ เสียง

๕.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่ ๓ ชั้นการลงมติ)

ประธานฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้นำเสนอข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

/เลขานุการสภา...

เลขานุการสภาฯ

ขอเสนอข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

๑.ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ (๒) บัญญัติไว้ว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

ประธานสภาฯ

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ดังนั้น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า มีสมาชิกสภาอบต.ศรีค้ำท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

ประธานสภาฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิมที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำเสนอมาและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำจะได้นำเสนอนายอำเภอแม่จัน พิจารณานุมัติและนำออกใช้บังคับ ต่อไป

เลขานุการสภาฯ

ขอเรียนกฎหมายเพิ่มเติมดังนี้ ๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ถ้าในปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในปีงบประมาณไม่พอจ่ายประจำปีนั้น หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอำเภอส่งร่างนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยัน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน

/๑๕ วัน...

๑๕ วัน ถ้าผู้ว่าเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยัง นายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่า ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ และให้ดำเนินการตามวรรค ๓ ต่อไป ถ้าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปีที่แล้วไปพลางก่อน ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ แปรญัติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัติได้ในทางลดหรือ ตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ต้นเงินกุ้ ดอกเบี้ยเงินกุ้ หรือเงินที่ กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมีส่วนร่วมไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำ มิได้

๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อัน เกี่ยวเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ หลังเก่า จำนวน ๑ หลัง) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำเสนอญัตติฯ ต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

นายกองค์การบริหารฯ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอญัตติที่ ๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ หลังเก่า จำนวน ๑ หลัง) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขอความเห็นชอบการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ หลังเก่า จำนวน ๑ หลัง)

#### หลักการ

ขอความเห็นชอบการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ หลังเก่า จำนวน ๑ หลัง)

/เหตุผล...

เหตุผล

ตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ ขร ๘๑๑๐๔/๒๘๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ โดยอ้างถึงบันทึกข้อความคณะกรรมการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ที่ ขร ๘๑๑๐๔.๐๒/- ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ (หลังเก่า) เพื่อขออนุญาตรื้อถอน และมีข้อเท็จจริงคือคณะกรรมการได้ตรวจสอบสภาพอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ได้พร้อมกันตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ (หลังเก่า) จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑ ชั้น ๑ ห้อง กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมอายุการใช้งาน ๑๙ ปี สร้างขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านและวัดที่บริจาคอิฐบล็อก โรงเรียนบ้านเวียงสาบริจาคไม้มาสร้าง ปัจจุบันอาคารดังกล่าวทรุดโทรมมาก ผู้พึ่งเนื่องจากปลวกกัดกินไม้เกือบหมด ไม่เหมาะในการใช้ประโยชน์ ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน หากมรสุมแรง อาจทำให้อาคารพังลงมา และอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เห็นควรพิจารณาให้รื้อถอนอาคารหลังดังกล่าว และวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ จะนำไปเป็นวัสดุประกอบในการสร้างห้องครัวประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนต่อไป

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

ข้อ ๑๕๗ การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายสนั่น มาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ผู้เสนอ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหรือไม่ อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ. (ในที่ประชุมไม่มี)

ประธานสภาฯ

ผมจึงขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำท่านใดเห็นชอบการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์

/การบริหาร...

- มติในที่ประชุมฯ การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หลังเก่า จำนวน ๑ หลัง) ขอได้โปรดยกมือครับ.
- ประธานสภาฯ เห็นชอบจำนวน ๑๐ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ต่อไปในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เสนอครับ
- นายกองค์การบริหารฯ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มีมติในที่ประชุมให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตลอดจนการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามที่ระเบียบกฎหมายได้กำหนดไว้
- ข้อ ๖.๑ ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำที่ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระเบียบทุกขั้นตอนซึ่งได้มีการตรวจรับไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา
- ข้อ ๖.๒ สืบเนื่องจากการที่มูลนิธิสยามร่วมใจได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานที่ตั้งที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน(เดิม) หมู่ที่ ๑ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการ เป็นที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ การจะขอใช้หรือเข้าไปใช้ประโยชน์อื่นใดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายของกรมธนารักษ์ เรื่องดังกล่าวทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำหนังสือแจ้งให้ทางอำเภอแม่จันทราบเรื่องแล้ว
- ข้อ ๖.๓ ตามที่วัดถ้ำป่าอาชาทองได้ทำหนังสือมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เพื่อนำเรื่องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำแสดงความคิดเห็น ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ประมาณ ๑๕ ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำนั้น ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้านระเบียบกฎหมายได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนวัดถ้ำป่าอาชาทองแล้ว การขออนุญาตใช้ต้องดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเช่น แผนที่ พิกัด รูปถ่าย เอกสารรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านแสดงความคิดเห็นอย่างไร ฯลฯ ประกอบการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานและผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป
- ข้อ ๖.๔ หน่วยงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายจะมาอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจากรถ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภาคเช้า ณ

/ห้องประชุม...



ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ เช่นการทำประกันภัยภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ความคุ้มครองกรณีไต่บ้าง สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ การเตรียมเอกสารหลักฐาน ฯลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ต่อไป

ข้อ ๖.๕ ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ผู้นำท้องที่ ประชาคมหมู่บ้าน หากจะมีกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ขอให้เร่งรัดดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอเรื่องมาเพื่อจัดได้ให้หน่วยงาน กอง ผู้รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ไปพิจารณา ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของข้อระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ต่อไป และ ช่วงเวลาการจัดทำประชาคมหมู่บ้านดังกล่าว ทางผู้บริหารจะนำเรื่องการขอกู้เงินเพื่อ ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหลังใหม่เข้าในที่ประชุมฯ เพื่อให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นด้วย

ข้อ ๖.๖ สืบเนื่องจากข้าพเจ้าฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะ สงฆ์ตำบลศรีคำ กรณีจะมีการจัดตั้งสำนักพุทธสมาคม สาขาอำเภอแม่จัน แต่ยังไม่มี สถานที่ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาในเบื้องต้นว่าจะใช้พื้นที่วัดป่าซางเป็นที่ทำการ สำนักพุทธสมาคมฯ

รองนายกฯ ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเน้นย้ำเชิญชวนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถื่น ผู้นำองค์กร ชุมชน ประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ชาวบ้านที่อยู่ในความดูแล ฯลฯ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภาคเช้า ณ ห้องประชุมแห่งนี้

รองนายกฯ ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมใคร่ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ร่วมงานประเพณีโล้ชิงช้าบ้านแสนสุขในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะได้ จัดทำหนังสือเรียนเชิญผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถื่น ส่วนราชการ แขกผู้เกียรติเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง/ทางหมู่บ้านแสนสุขโดยผู้เกี่ยวข้องจัดดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้บุกรุก พื้นที่ป่าต้นน้ำ ตัดไม้ทำลายป่า มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว แต่ก็มีปัญหาด้านความชัดเจนเรื่องแนวเขตว่าจะอยู่ในเขต แม่จัน หรือแม่ฟ้าหลวง หรือแม่สาย/แจ้งผลการติดตามเรื่องการย้ายจุดตัดไฟ บ้านแสนสุข บ้านรุ่งเจริญ ดังที่ได้เสนอเรื่องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายในคราว ที่มารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าหน่วยงานไฟฟ้าแม่จัน แล้วให้ย้ายไปอยู่ระหว่างความรับผิดชอบของการไฟฟ้าแม่จันและการไฟฟ้าแม่ฟ้าหลวง

/โดยกำหนด...

โดยกำหนดไว้ ๒-๓ จุด ล่าสุดจะย้ายไปที่หลังสำนักสงฆ์บ้านแสนสุขครับ.

สมาชิกสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไกรสร เมืองสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอแจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่จัน มีคนไข้ประมาณ ๔๐๐ คน ในพื้นที่ตำบลศรีคำรายล่าสุดอยู่ที่หมู่ที่ ๙ จึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์และดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนดไว้ด้วยครับ.

ในที่ประชุมสภาฯ

ทางประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กันอย่างหลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยไข้เลือดออก สถานะทางทะเบียน ขอให้จริง อาทิเช่น จำนวนครัวเรือนไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่มีอยู่,ผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่ในพื้นที่จริงแต่ไม่มีปรากฏในเอกสารทางทะเบียน หรือมีเอกสารทางทะเบียน แต่ตัวไม่อยู่และไปติดเชื้อพื้นที่อื่นมา ทางชาวบ้านที่อยู่ด้านล่าง(หมู่ที่ ๓) ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน/ขอกำชับให้สถานศึกษา คุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ไปดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่อาคาร พื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนและของเด็กนักเรียน/สถานศึกษาบางแห่งแจ้งความชำรุดของฝ้าเพดานต้องมีการซ่อมแซมโดยเร็ว แต่ไม่มีงบประมาณ จึงขอเรียนไปยังทางคณะผู้บริหาร กองการศึกษาฯ พิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป /อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆในสถานศึกษา ก่อสร้างมานานแล้ว บางแห่งเริ่มชำรุด ทรุดโทรม การซ่อมแซมหลายครั้งที่ผ่านมาก็แก้ไขไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาดังกล่าวเช่น หลังคารั่ว ฝ้าเพดานรั่วซึม ฯลฯ บางครั้งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และรองรับงบประมาณและการซ่อมแซมต่อไป.

ประธานสภาฯ

ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สิบเอก

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( วิรัตน์ สันแดง )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)



(นายชายน เมืองมา)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหมู่ที่ ๗  
ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ ตีบเบชา)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหมู่ที่ ๘  
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายบันลือศักดิ์ ศรีโสม)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหมู่ที่ ๑  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ของวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สิบเอก



(พินิจ ม่วงเกต)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ